

Biểu số 3
Kiến nghị đang được giải quyết
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2021 của UBND tỉnh)

I. Kiến nghị từ các kỳ họp trước:

STT	Lĩnh vực	Kiến nghị đang được giải quyết	Cơ quan được giao giải quyết	Thời hạn giải quyết xong, Lý do
I	Pháp chế	3 kiến nghị		
1	Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các đối tượng “thương binh giả” đã có kết luận (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).	<p><i>a) Kết quả thực hiện</i></p> <p>- Theo báo cáo của 10 huyện, thành phố; đến nay, đã thu hồi số tiền của các công dân hưởng sai nộp vào ngân sách nhà nước được 9.769.130.800 đồng. Còn số tiền công dân hưởng sai chưa nộp vào ngân sách nhà nước là 36.361.390.700 đồng.</p> <p>- Toàn tỉnh có 937 trường hợp hưởng sai chế độ thương binh bị thu hồi, đến nay có 41 trường hợp hưởng sai chế độ thương binh thiết lập lại hồ sơ và đã được cơ quan quân sự các cấp giải quyết hưởng chế độ thương binh theo quy định hiện hành.</p> <p><i>b) Những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tiền trợ cấp và các quyết định, giấy chứng nhận thương binh của đối tượng:</i> Một số đối tượng tuổi đã cao, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; mặt khác số tiền phải nộp tương đối lớn (có đối tượng phải thu hồi với số tiền trên 80 triệu đồng) nên rất khó khăn trong việc nộp tiền trả lại ngân sách nhà nước.</p> <p><i>c) Giải pháp:</i> Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tiếp tục đôn đốc thu hồi tiền trợ cấp thương binh của công dân đã hưởng sai nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định</p>	Sở Lao động - TB&XH	Đối tượng đã cao tuổi, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; mặt khác số tiền phải nộp tương đối lớn
2	Cử tri xã Yên Định, huyện Sơn Động và cử tri huyện Lục Ngạn phản ánh: Vừa qua, một số người dân thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện	- Việc xác định rõ các điểm đặc trưng tính từ mốc 2H110 trên đường địa giới hành chính giữa hai địa phương đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với	Sở TN&MT chủ trì phối hợp UBND	

	<i>Lục Ngạn đã khai thác cây keo, bạch đàn với diện tích khoảng 2,5 ha và trồng khoảng 3.510 cây keo vào diện tích đất đang tranh chấp với một số hộ dân thôn Đông Hà, xã Yên Định, huyện Sơn Động. Vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn ở hai thôn trên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xác minh cụ thể điểm đặc trưng, tính từ 2H110 để phân định rõ ranh giới và sớm giải quyết tranh chấp đất rìng giữa nhân dân thôn Công Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn với nhân dân thôn Đông Hà, xã Yên Định, huyện Sơn Động (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7).</i>	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn và UBND hai xã có liên quan xác định rõ ranh giới địa giới hành chính giữa xã Yên Định, huyện Sơn Động và xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn. - Về giải quyết đơn tranh chấp đất đai: Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn làm rõ việc tranh chấp đối với từng thửa đất, các đối tượng tranh chấp (có đơn của hộ gia đình, cá nhân). Trên cơ sở đó giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền (trong trường hợp đất đã được cấp giấy CNQSD đất hoặc tranh chấp tài sản gắn liền với đất).	huyện Lục Ngạn, Sơn Động	
3	Cử tri Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang phản ánh: Tình trạng xe ô tô quá khổ, quá tải lưu thông rất nhiều trên tuyến đường 295, vì vậy nên đường nhanh xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (ý kiến kỳ 12)	- Lực lượng Công an tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban an toàn giao thông các cấp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ đến các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và lái xe; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông rà soát, thống kê số lượng xe ô tô tải thường xuyên hoạt động tại địa bàn, số xe có biểu hiện vi phạm quá khổ, quá tải để quản lý, theo dõi; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về quá khổ, quá tải. - Từ đầu năm 2021 đến nay, đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Lạng Giang kiểm tra, xử lý 437 trường hợp vi phạm về tải trọng; phạt 520 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 26 trường hợp.	Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT	
II	Kinh tế và Ngân sách			
1	Cử tri thành phố Bắc Giang: Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa phận xã Đình Trì, trong quá trình thi công, xây lắp đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy tưới tiêu, gây ngập úng hoa màu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân thôn Nùm, thôn Riều xã Đình Trì. Đề nghị UBND tỉnh yêu	Các tồn tại trên đã được UBND tỉnh Bắc Giang tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chỉ đạo nhà đầu tư BOT khắc phục tại Công văn số 254/UBND-GT ngày 21/10/2019. UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu khắc phục các tồn tại theo phản ánh tại Văn bản số 1327/UBND-KTN ngày 17/12/2019 yêu	Sở GTVT	Do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chưa thực hiện

	<i>cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công có biện pháp khắc phục (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).</i>	cầu nhà đầu tư BOT phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất phương án xử lý.		
2	<p>Cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm, Hương Sơn, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải pháp khắc phục ngay một số vấn đề sau:</p> <p>- Tuyến đường từ Công ty GOC đi thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm và tuyến đường từ Vôi đi Đại Lâm (trước là đường công vụ) để phục vụ vận chuyển vật liệu cho đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến nay đã hoàn thành nhưng tuyến đường này hiện nay hư hỏng nặng, chưa được sửa chữa, hoàn trả gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.</p> <p>- Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường Vôi đi Đại Lâm qua địa bàn xã Xương Lâm, sau khi thi công xong nhưng vẫn chưa sửa chữa, khôi phục các kênh mương cho các thôn; các cống được lắp đặt quá thấp không thoát được nước gây khó khăn cho việc lấy nước và thoát nước; những đoạn đường rẽ xuống đồng chưa làm xong, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của nhân dân.</p> <p>- Trong quá trình thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã làm ảnh hưởng đến Đập Nà Nám (thôn Cấn Cốc, xã Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã tu sửa hoàn trả, xong chất lượng không đảm bảo như: bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không đảm bảo trữ nước; đề nghị nhà thầu BOT tu sửa lại; đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9)</p>	<p>Các tồn tại trên đã được UBND tỉnh Bắc Giang tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chỉ đạo nhà đầu tư BOT khắc phục tại Công văn số 254/UBND-GT ngày 21/10/2019. Kết quả giải quyết các tồn tại, bất cập đã được UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khắc phục theo nội dung Công văn số 1327/UBND-KTN ngày 17/12/2019; đồng thời, tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư BOT phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất phương án xử lý.</p>	Sở GTVT	Do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chưa thực hiện
3	<p>Cử tri xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam phản ánh:</p> <p>- Tại Km 46+100 đường 293, khu đất xả thải thôn Mới, có thiết kế hệ thống cống qua đường nhưng không thiết kế hệ thống mương thoát để trả lại mương cũ như trước, vì thế nước thải từ cống xả</p>	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với UBND huyện Lục Nam, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, nông nghiệp tỉnh thống nhất phương án giải quyết; trong đó, giao UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các CTGT, nông nghiệp tỉnh tham mưu</p>	Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp Ban QLDA ĐTXD các	UBND huyện Lục Nam chưa giải phóng được mặt bằng

	<p>trực tiếp vào đất lúa của một số hộ dân thôn Mới. - Đường 293, đoạn đầu cầu Lục Nam, xã Tiên Hưng không có hệ thống thoát nước dọc, gây ngập úng khi trời mưa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).</p>	<p>Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp khắc phục. Ngày 27/9/2021, UBND Huyện Lục Nam và đại diện công ty cổ phần đường bộ Bắc Giang đã làm việc và thống nhất: Về xây dựng phương án GPMB để xây dựng rãnh thoát nước khu vực thôn Mới, xã Trường Sơn Tại Km 46+100 đường 293, hiện huyện đang tổ chức lập phương án GPMB, thời gian hoàn thành trong tháng 10/2021; Tại Km 23+450 DDT293, thuộc chân cầu Lục Nam, huyện đã giao UBND thị trấn Đồi Ngô, Chi nhánh Văn phòng ĐKDD và phòng TNMT kiểm tra việc cấp giấy CNQSD đất để tiến hành GPMB xong trong tháng 11/2021</p>	CTGT tỉnh	
4	<p>Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm việc xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại (HDB) thị trấn Vôi (dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư lần đầu từ ngày 23/3/2011), đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 01/6/2016 nhưng đến nay không thực hiện đúng quyết định, không đầu tư xây dựng các hạng mục theo quyết định, không đưa vào sử dụng (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).</p>	<p>Dự án Trung tâm Thương mại (HDB) thị trấn Vôi có vốn đầu tư 163 tỷ và chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1: 105 tỷ đồng; giai đoạn 2: 58 tỷ. Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1: Từ tháng 3/2011-01/2016; giai đoạn 2: Từ tháng 01/2016-05/2018. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn chậm theo cam kết. Ngày 28/8/2020, Nhà đầu tư đã có văn bản số 19/2020/CV-HDB gửi UBND tỉnh đề nghị cho phép được tiếp tục điều chỉnh tiến độ để xây dựng các hạng mục công trình còn lại (giai đoạn II) của dự án. Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4502/UBND-ĐT không chấp thuận đề nghị điều chỉnh dự án; yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB thực hiện điều chỉnh giảm diện tích đất thực hiện dự án đối với phần đất chưa xây dựng công trình của giai đoạn 2 và có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu các hộ kinh doanh thuê lại mặt bằng của dự án thực hiện theo đúng mục tiêu dự án được chấp thuận¹; Đồng thời, giao UBND huyện Lạng Giang đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục đã đầu tư xây dựng theo đúng Giấy CNĐT đã cấp; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi diện tích đất</p>	Sở Kế hoạch và đầu tư	Việc thu hồi đất, điều chỉnh dự án phải theo trình tự quy định của pháp luật

¹ Chỉ thực hiện kinh doanh thương mại, không dùng để ở.

		chưa đầu tư của dự án. Ngày 30/9/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB đã nộp lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án (giảm diện tích) về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư.		
5	Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xem xét việc khắc phục hậu quả sau xử lý vi phạm của Công ty cổ phần Kim Sơn (khai thác quặng sắt tại chi nhánh mỏ sắt Cây Thị) vì làm ô nhiễm môi trường nguồn nước con kênh đào chảy từ Thái Nguyên về Bắc Giang. Sau khi bị xử phạt, Công ty chưa khắc phục được tình trạng ô nhiễm nguồn nước chảy vào con sông đào như báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri. (ý kiến kỳ 12)	Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, có văn bản số 3221/TNMT-BVMT ngày 21/9/2021 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xác minh, giải quyết và thông tin kết quả giải quyết; hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đang kiểm tra, giải quyết. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nắm bắt thông tin, đôn đốc giải quyết triệt để tình trạng trên.	Sở Tài nguyên và Môi trường	
6	Cử tri xã Đoàn Bái, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Công ty Ngân Hà, có địa chỉ tại xã Đoàn Bái sản xuất gạch, nhôm,... gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm	Công ty Ngân Hà đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2012000125 ngày 13/6/2008 thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel Bắc Hà. Ngày 11/5/2016, Công ty Ngân Hà đổi tên thành Công ty Cổ phần và đầu tư Thuận Phát nhưng chưa làm thủ tục điều chỉnh theo quy định. Do Công ty không trả nợ Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) đã phối hợp thực hiện bán đấu giá công khai tài sản của Công ty Cổ phần và đầu tư Thuận Phát. Đơn vị trúng đấu giá tài sản phát mại và tiếp nhận tài sản là Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam - Toàn Cầu, tuy nhiên chưa thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường với cơ quan Nhà nước. Từ ngày 15/11/2018, Công ty cổ phần Cầu Đống Bắc Giang mượn nhà xưởng, công trình xây dựng và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất gắn liền với đất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam - Toàn Cầu để hoạt động sản xuất gạch, bột nhôm (thời hạn mượn 18 tháng) nhưng không có thủ tục pháp lý. Tháng 4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND huyện Hiệp Hòa	

		<p>tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Ngân Hà (gọi tắt là Công ty Ngân Hà), đã yêu cầu Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang dừng ngay mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa điểm thôn Giữa, xã Đoan Bái; chuyển toàn bộ nguyên liệu phiê nhôm đang tập kết tại xưởng sản xuất bột nhôm của Công ty đi nơi khác, có biện pháp xử lý toàn bộ chất thải phát sinh đảm bảo yêu cầu quy định. Ngoài ra, Công ty Cổ phần và đầu tư Thuận Phát và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam - Toàn Cầu đều ngừng hoạt động, đóng mã số thuế từ tháng 01/2019. Do đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân khác nhau, do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thanh tra toàn diện đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Bắc Hà của Công ty Ngân Hà (Văn bản số 1443/UBND-ĐT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh). Ngày 08/12/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 548/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ vào Kết luận Thanh tra, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5865/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống, Bắc Giang, mức phạt là 40 triệu đồng. Ngày 16/3/2021, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức làm việc với UBND xã Đoan Bái, Ban Quản lý thôn Giữa và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà (đã đổi tên là Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thuận Phát) và Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang để xem xét giải quyết ý kiến của nhân dân liên quan đến hoạt động sản xuất gạch, nhôm của Công ty Ngân Hà. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà và Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang không đến làm việc.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Qua xem xét thực tế và thông tin của một số lao động tại Công ty, UBND huyện Hiệp Hòa nhận thấy Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Ngân Hà (<i>đã đổi tên là Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thuận Phát</i>) có hoạt động sản xuất gạch không nung, sơ chế nhôm trong khuôn viên của Nhà máy gạch tại thôn Giữa, xã Đoàn Bái. Từ kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, việc phản ánh của cử tri về hoạt động sản xuất của Công ty gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Ngày 06/10/2021, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Văn bản số 2483/UBND-VP trong đó có nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Công ty Cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang nghiêm túc thực hiện Thông báo số 42/TB-TNMT ngày 09/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết luận kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty Ngân Hà, theo đó dừng hoạt động sản xuất tái chế nhôm trong khuôn viên Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Bắc Hà tại địa bàn thôn Giữa, thôn Cầu xã Đoàn Bái kể từ ngày 06/10/2021 (<i>nếu có tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật</i>); Chủ tịch UBND xã Đoàn Bái đôn đốc, giám sát việc dừng hoạt động sản xuất tái chế nhôm trong khuôn viên Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Bắc Hà tại địa bàn thôn Giữa, thôn Cầu xã Đoàn Bái. Nếu để Công ty Cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang cố tình hoạt động mà không báo cáo, xử lý kịp thời thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa; - Đề nghị Điện lực Hiệp Hòa: Kiểm tra lại hợp đồng mua bán điện với Nhà máy sản xuất gạch Tuynel - Công ty Cổ phần Cầu Đuống Bắc Giang; trường hợp phát hiện Doanh nghiệp sử dụng điện không đúng mục đích (Phục vụ việc tái chế nhôm) thì xử lý vi phạm và ngừng cung cấp điện theo quy định. - Giao Công an huyện Hiệp Hòa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn lập chuyên án 		
--	--	---	--	--

		đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định trong trường hợp Công ty Cổ phần Cầu Đuông Bắc Giang cố tình hoạt động tái chế nhôm.		
7	Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn Động phản ánh: Năm 2016, Nhà nước thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 do Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã thi công xong nhưng diện tích đất canh tác và tài sản của 34 hộ dân bị sới mòn, ngập lụt, vùi lấp, trong đó khoảng 5.962,4 m ² diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có phương án đền bù cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thi công đường tỉnh 293 (ý kiến kỳ 12).	Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban QLDA các công trình giao thông, nông nghiệp kiểm tra, xem xét. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND xã Thanh Luận tuyên truyền, vận động hộ gia đình nhà bà Tâm đồng ý bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu nạo vét mương thoát nước phía hạ lưu công tại Km78+422,98. Nhà thầu đã thi công nạo vét hoàn thành mương thoát nước phía thượng lưu, hạ lưu công tại Km78+422,98 của dự án. Hiện mới khắc phục ngập úng cho 08/34 hộ, vẫn còn 21 hộ liên quan chưa tổ chức khắc phục xong.	Ban QLDA các công trình GTNN	
8	Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, phản ánh: Đường tỉnh lộ 293, đoạn Km5+700, giao cắt với đường ĐH8 Hương Gián - Ké, mật độ tham gia giao thông rất đông (học sinh các cấp, công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, nhiều các loại xe cơ giới), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đỏ) tại ngã tư này (ý kiến kỳ 12).	- Khu vực nút giao ngã tư ĐT.293 (Km5+070) với đường Hương Gián - Ké có hiện trạng khuất tầm nhìn do hành lang an toàn đường bộ bị thu hẹp. Tại thời điểm kiểm tra, nút giao ngã tư này đã được bố trí biển hạn chế tốc độ 50km/h trên tuyến ĐT.293, đèn cảnh báo nháy vàng, gờ giảm tốc trên tuyến đường nhánh (đường Hương Gián - Ké), biển báo nút giao ngã tư với đường không ưu tiên được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, gần khu vực nút giao này tập trung các trường học của xã Hương Gián nên vào thời điểm đi học, tan học, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đường nhánh tăng cao, đồng thời lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến ĐT.293 cũng lớn nên đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ, không đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao này. UBND huyện Yên Dũng đã chỉ đạo Công an huyện bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến ĐT.293; Chỉ đạo UBND xã Hương Gián và UBND xã Lão Hộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn để từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.	UBND huyện Yên Dũng	

		Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng: UBND huyện Yên Dũng đã triển khai các thủ tục để thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông đồng bộ (gồm đèn xanh, đỏ, vàng, báo hiệu người đi bộ, đèn đếm lùi...) kết hợp với hệ thống sơn chỉ dẫn giao thông theo quy định; thời gian thực hiện hoàn thành trong quý II/2022.		
9	Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa: Đề nghị cứng hóa đoạn đê từ KM 36+100 đến KM 36+600 (xã Châu Minh) và nhiều đoạn đê của các xã Hợp Thịnh, Mai Trung... do đã bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).	Đoạn đê cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh là đoạn từ K36+100-K36+600 (dài 500 m) đê tả Cầu huyện Hiệp Hòa đã được gia cố, cứng hóa bằng bê tông cốt thép năm 2020 bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ. Hiện nay, mặt đê đã đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân trong vùng. Đoạn đê đi qua địa bàn xã Mai Trung từ K16+200-K19 (dài 2.800 m) đã được gia cố mặt đê bằng bê tông năm 2019 do Ban LDA các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, hiện nay mặt đê đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân trong vùng. Các đoạn đê đã bị xuống cấp thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh gồm: K12+250- K13+00 (dài 750 m thôn Hương Ninh), K13+650-K14+200 (dài 550 m thôn Ninh Tào), UBND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa vào năm 2022.	Sở Nông nghiệp và PTNT	
10	Cử tri các phường: Đình Kẽ, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết tồn đọng trong công tác giao đất ở, kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi đã ghép đủ diện tích nhưng chưa được giao đất trên địa bàn thành phố (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).	Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Bắc Giang chỉ đạo các phường, xã rà soát các trường hợp chưa được giao đất ở kinh doanh dịch vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình giao đất ở kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân. Tổng số lô đất ở kinh doanh dịch vụ chưa giao là 98 lô. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu giải quyết theo quy định. Việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.	Sở Tài nguyên và Môi trường	
11	Cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng có kế hoạch dịch chuyển nhà gác ghi ngã tư thị trấn Vôi (đoạn giao giữa quốc lộ 1A và đường tỉnh 295) để	Nhà gác ghi tại khu vực ngã tư thị trấn Vôi đã được dịch chuyển 1 lần theo đề nghị của UBND huyện Lạng Giang năm 2013 trong dự án mở rộng ĐT.295 đoạn Bảo Lộc - Vôi. Đến nay, cử tri huyện Lạng Giang tiếp tục đề nghị dịch chuyển mở rộng, Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Tổng	Sở GTVT, UBND huyện Lạng Giang	

	<i>mở rộng mặt giao cắt giữa đường bộ với đường sắt (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9)</i>	<p>công ty Đường sắt Việt Nam để bố trí vốn triển khai giai đoạn 2020-2021; tuy nhiên, việc bố trí vốn để giải quyết kiến nghị cử tri từ nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải gặp nhiều khó khăn. Do vậy ngày 23/7/2020 Phó Chủ tịch tỉnh Lại Thanh Sơn- Phó trưởng ban Thường trực BATGT tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND trong đó có nội dung: Giao UBND huyện Lạng Giang chủ động bố trí nguồn vốn theo khả năng. Do vị trí đường ngang tại vị trí lý trình (Km60+ 900) là ngã tư giao cắt giữa đường Tỉnh 295 với quốc lộ 1 và đường sắt Hà Nội-Đông Đăng, tại nút giao việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn, khi mở rộng nút giao liên quan đến nhiều hạng mục công trình phải thực hiện với nguồn kinh phí tương đối lớn. Do vậy UBND huyện Lạng Giang hiện chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc dịch chuyển mở rộng đường ngang nêu trên.</p>		
12	Cử tri xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang: <i>Đề nghị UBND tỉnh tu bổ đường đê Tả Thương đoạn từ ngã 3 cầu Ngòi, xã Dương Đức đi Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc chiều dài khoảng 3,5 km. Đoạn đường này trước đây đã được cứng hóa mặt đường bê tông nhưng thời gian đã lâu, lưu lượng xe quá tải đi lại nhiều nên đã xuống cấp nghiêm trọng, giao thông đi lại rất khó khăn.</i>	<p>Đoạn đê cử tri huyện Lạng Giang và cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị nâng cấp, sửa chữa thuộc xã Xuân Hương, xã Dương Đức (từ K0-K5+155) và thuộc tổ dân phố số 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (từ K5+155-K6+700) với tổng chiều dài 6,7 km thuộc đê tả Thương, mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông từ nhiều năm trước đây. Hiện nay, một số vị trí mặt đê bê tông đã bị vỡ nát, đi lại khó khăn. UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ đầu tư, tu bổ trong thời gian tới.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	
13	Cử tri thành phố Bắc Giang: <i>Đoạn đê từ Tổ dân phố số 01(thuộc phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang) đi Xuân Hương (thuộc huyện Lạng Giang) đã xuống cấp đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa chữa</i>		Sở Nông nghiệp và PTNT	

II. Kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 2:

Stt	Lĩnh vực	Kiến nghị đang được giải quyết	Cơ quan được giao giải quyết	Thời hạn giải quyết xong, Lý do
I	Kinh tế và Ngân sách			
1	<p>Cử tri xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên:</p> <p>- Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, giải quyết tình trạng nhà dân bị nứt, vỡ sau khi làm đường Vành đai IV chạy qua địa bàn xã;</p> <p>- Yêu cầu chủ đầu tư Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 595 và Công ty Ban Mai - (TNHH) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2021 để không ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân.</p>	<p>UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và tham mưu văn bản đề nghị chủ đầu tư kiểm tra xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng.</p> <p>CCN Trung Sơn – Ninh Sơn, huyện Việt Yên được UBND tỉnh Bắc Giang thành lập theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, theo đó, tại khoản 9, Điều 1 có ghi “Năm 2020-2022: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai; hoàn thành GPMB, xây dựng hạ tầng trong đó có Trạm xử lý nước thải;”. Do đó, các nội dung công việc vẫn trong tiến độ cho phép. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện các bước công việc của Chủ đầu tư thì đến nay bước lập quy hoạch chi tiết chưa hoàn thành. Nguyên nhân do phải chờ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị huyện Việt Yên xong mới phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cụm công nghiệp. 2. Tiến độ công việc Hiện nay, UBND huyện Việt Yên đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị của huyện, dự kiến xong trong tháng 10; ngay sau đó sẽ xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của CCN Trung Sơn – Ninh Sơn và triển khai các bước tiếp theo: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, sau đó triển khai bồi thường GPMB. Vì vậy thời gian tổ chức bồi thường GPMB dự kiến thực hiện trong khoảng quý II năm 2022</p>	<p>UBND huyện Việt Yên</p> <p>Giải trình thông tin</p>	
2	<p>Cử tri xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Dự án xây dựng Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam được quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị</p>	<p>Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa xem xét, giải quyết theo quy định.</p>	<p>Đang giải quyết</p>	

	UBND tỉnh xem xét đưa ra ngoài quy hoạch sử dụng đất, không thực hiện dự án này.				
3	<p>Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên:</p> <p>- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp đường tỉnh 288 đoạn từ xã Tiên Sơn đi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhân dân khi tham gia giao thông.</p> <p>- Đồng thời, đề nghị tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt đê Tả Cầu đoạn từ UBND xã Tiên Sơn đến thôn Thần Chúc và đoạn từ thôn Lương Viên đến thôn Phù Tài để khắc phục mặt bê tông bị rỗ và vỡ tạo thành ổ gà trên mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và học sinh khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.</p>	<p>- Tuyến đường 288 thời điểm trước tháng 9/2021 do Sở giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang quản lý đi qua địa bàn 02 huyện, có tổng chiều dài khoảng 4,1 (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên dài khoảng 0,9km; xã Đông Lỗ huyện Hiệp Hòa dài khoảng 3,2 km).</p> <p>Phần của huyện Hiệp Hòa đã được cải tạo và đã giao cho UBND huyện Hiệp Hòa quản lý. Phần của huyện Việt Yên dài 900m, tháng 9/2021, Sở Giao thông Vận tải đã bàn giao tuyến đường trên cho huyện Việt Yên quản lý. UBND huyện Việt Yên sẽ cân đối nguồn vốn xem xét đưa vào kết hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 và sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên các dự án thực sự cần thiết, cấp bách.</p> <p>- Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đề nghị có chiều dài 1,2 km thuộc địa bàn xã Tiên Sơn (trung ứng từ K40+500-K41+050 và K43+050-K43+700 đê tả Cầu), 02 vị trí này mặt đê đã được đổ bê tông năm 2008 và 2009, nhưng hiện nay mặt đê đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai cũng như giao thông đi lại của nhân dân xã Tiên Sơn. Cuối năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa 02 đoạn đê trên vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 (ngân sách trung ương) trình Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê duyệt. Tuy nhiên do kinh phí còn hạn chế, nên năm 2021 chỉ đầu tư gia cố mặt đê được đoạn từ K40+500-K41+050, dài 0,55km (tại Quyết định số 266/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 30/6/2021 của Tổng cục phòng chống thiên tai, dự kiến hoàn thành trong năm 2021). Đoạn còn lại từ UBND xã Tiên Sơn đến thôn Thần Trúc tương ứng từ K43+050-K43+700 (dài 0,65 km) sẽ được đưa vào Kế hoạch năm 2022.</p>	UBND huyện Việt Yên	Sở NN&PTNT	
4	<p>Cử tri các thôn Thượng Đồng, Ven, Nghè, Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế:</p> <p>Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam</p>	Tuyến kênh Chính hồ Suối Ven do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương có chiều dài 1.980 m, tưới cho 130 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Xuân Lương. Năm 2003, tuyến kênh đã được đầu tư kiên	Sở Nông nghiệp và PTNT		

	Sông Thương, quan tâm đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến mương cấp I hồ suối Ven. Vì hiện nay tuyến mương đã xuống cấp, hư hỏng rất nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí nguồn nước rất lớn, không đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương.	cổ hóa được 1.573 m, còn lại 407 m là kênh đất. Hiện nay tuyến kênh đã bị hư hỏng, rò rỉ xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2019, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương đã đầu tư 305 triệu đồng từ nguồn kinh phí giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của đơn vị để sửa chữa, xây lại được 202m đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Để nâng cấp toàn bộ tuyến kênh này cần nguồn kinh phí rất lớn. Ngày 09/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1704/SNN-TL gửi Sở Tài chính đề nghị đưa danh mục công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh chính hồ Suối Ven vào danh mục đầu tư năm 2022, sử dụng từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, kinh phí dự kiến 3 tỷ đồng.		
5	Cử tri xã Trí Yên, huyện Yên Dũng: Đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn, thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương làm nắp đập mương cứng từ trạm bơm Nghè La đến công UBND xã Trí Yên vì tuyến kênh nằm trong khu dân cư, có nguy cơ mất an toàn.	Tuyến kênh cử tri đề nghị do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương quản lý, tuyến kênh này đã được kiên cố hóa nhưng không có tấm nắp đập (<i>từ K0 đến K0+360 dài 360 m, từ trạm bơm Nghè La đến công UBND xã Trí Yên</i>). Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính đưa vào danh mục đầu tư năm 2022 danh mục đầu tư xây nâng cao và đập tấm nắp đoạn kênh trên (<i>kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng</i>) sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.	Sở NN&PTNT	
6	Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng: Hoạt động ở cảng Tân Tiến, thành phố Bắc Giang thường xuyên gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục.	Qua kiểm tra tại địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang có 2 bến bãi tập kết vật liệu gồm: Công ty TNHH Hưng Giang và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám, trong quá trình hoạt động có gây bụi và tiếng ồn, cụ thể: a) Công ty TNHH Hưng Giang: Công ty TNHH Hưng Giang hoạt động tập kết than, vật liệu xây dựng và bốc dỡ hàng hóa tại khu vực cảng Tân Tiến, quá trình hoạt động công ty có chuyển hàng Clanke từ bãi xuống tàu, Công ty có đỗ trực tiếp hàng từ ô tô xuống cầu cảng xuống tàu nên đã gây bụi như phản ánh của nhân dân. Ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định số 1489/QĐXPVPHC xử lý vi phạm hành chính. Đến nay, Công ty TNHH Hưng Giang đã nộp tiền theo các Quyết	UBND thành phố Bắc Giang	

		<p>định xử lý vi phạm, không đồ trực tiếp hàng từ ô tô xuống cầu cảng xuống tàu do đó đã giảm thiểu được bụi ảnh hưởng xung quanh;</p> <p>b) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám có hoạt động nghiền than và tập kết than tại khu vực nêu trên gây bụi ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Ngày 26/8/2019 Chủ tịch UBND thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám; đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tám phải chấm dứt hành vi vi phạm nêu trên.</p> <p>Đề giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp&PTNT, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan xem xét, thiết lập hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hưng Giang liên quan đến việc chất thải vật liệu tại bãi sông, hành lang đê; đồng thời giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kiểm tra các hoạt động chất thải, đánh giá mục tiêu đầu tư và thực tế hoạt động để xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; chỉ đạo UBND xã Tân Tiến báo cáo Đảng ủy để chỉ đạo các nội dung liên quan đến ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động kinh doanh tập kết hàng hóa gây ô nhiễm môi trường của 02 công ty nêu trên, báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND thành phố nếu Công ty TNHH Hưng Giang tiếp tục có hành vi bốc dỡ hàng hóa nhưng không được phép và không đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu nhân dân tiếp tục có ý kiến phản ánh.</p>		
II	Lĩnh vực văn hóa – xã hội			
1	<p>Cử tri thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem xét và có kế hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp điểm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đình Đông.</p>	<p>Ngày 06/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1732/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn 1. Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di</p>	Sở Văn hóa TT&DL	

		<p>tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1), trong đó có di tích Đình Đông; đồng thời, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, do suy giảm đầu tư công, nên dự án chưa được triển khai theo kế hoạch. Đến nay, việc đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí vẫn đang gặp khó khăn, nội dung thực hiện tu bổ di tích Đình Đông theo chủ trương đầu tư dự án của Chính phủ không đảm bảo nguồn lực để thực hiện. Để giải quyết khó khăn trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Việt Yên cân đối các nguồn lực cơ sở, nguồn lực huy động xã hội hóa để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.</p>		
--	--	---	--	--